



ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ราชสีไศล บึงบุรพ์ โนนคุณ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย  
น้ำเกลี้ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และจัดทำเป็นเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ พร้อมด้วยวิธีทัศน์การเรียนการสอนแบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงาน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดส่งเอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์” และวิธีทัศน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา พัฒนาครู และพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖  
ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรรณา ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๙๖๗  
นางสาวธิดารัตน์ ชัยกันทะ ๐๙๕ ๖๐๙ ๗๖๒๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  
 รับที่... ๗๐๖... วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เวลา..... น.  
 0023.1 บริหารทั่วไป  0023.4 กลุ่มกฎหมาย  
 0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น  0023.5 การเงินบัญชี  
 0023.3 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่า ได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และจัดทำเป็นเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ พร้อมด้วยวีดิทัศน์การเรียนการสอนแบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงาน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดส่งเอกสาร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์” และวีดิทัศน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา พัฒนาครู และพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
 โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒  
 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
 ผู้ประสานงาน สุภัญญา ประสงค์ศรี โทร. ๐๙๗-๒๖๕-๕๓๒๖

QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง  
 ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิง  
 สร้างสรรค์

QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



เอกสาร รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
 ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ  
 นำตนเองเชิงสร้างสรรค์

QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



วีดิทัศน์การเรียนการสอน  
 แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์